
국회의장 겸 하원의장은 국가인권위원회를 접견하여 국가인권위원회의 신분 회복에 대한 논의를 

나눴다. 

 

    

 

 

 

    11 월 30 일 (월) 에 국회의사당에서 추언 리크파이 국회의장 겸 하원의장께서 쁘라까이랏 딴티라웡 

국가인권위원회를 접견해서 국가인권위원회의 신분 회복에 대해 같이 논의했다.  이어서 쏨분 우타이위안꾼 

하원의장 비서, 씨리파 인타위치안 하원의장 부비서 및 펑씨 타라품 하원의장 정치실무 워킹그룹이 같이 

그 논의에 참석했다.  

  쁘라까이랏 딴티라웡 국가인권위원회 회원이 유엔인권최고대표사무소 (Office of High Commissioner 

for Human Rights : OHCHR)가 2015 년부터 5 가지의 이유로 국가인권위원회의 신분을 ‘A’에서 ‘B’로 

강등시켰다. 그 5 가지의 이유는 국가인권기주의 지위에 관한 원칙 또는 ‘파리 원칙 (Paris Principles)’과 

불일치했다. 이에 대해 국가인권위원회는 승인소위원회 (Sub-Committee on Accreditation : SCA)에서 

국가인권위원회의 신분 검토를 요청하는 중인데 그 동안에 국가인권위원회는 승인소위원회가 설치법에 

따라 국가인권위원회의 의무와 권위를 이해를 만들게 되었을 뿐만 아니라 국가인권기구의 자격으로 파리 

원칙과 일치해 인권의 보호 및 향상을 보여드려야 했다.  

   이는 국가인권위원회가 걱정시키는 쟁점은  2017년 헌법 제 247조  제4항인데 거시에서 ‘국가인권위원회가 

태국 내 인권상황에 대해 부정확하거나 부당하게 보고한 경우 실정을 신속히 해명하고 보고해야 한다’ 라고 

규정했다. 이에 대해 국가인권위원회가 헌법에 그렇게 규정했는데도 어떤 조직이나 기관은 국가인권위원회의 

작업을 방해할 수가 없다고 설명했다. 이렇게 되어 국회의장한테 이런 문제를 나누고 싶고 뿐만 아니라 

지금 국회는 헌법 개정에 대해 하고 있기 때문에 이 문제를 남기고 싶다고 했다. 이 와중에 국회가 국회를 

사용하여 평화로운 방법으로 문제를 해결하고 국가를 위한 해결책을 찾기 위해 국민화해위원회                    

(The National Reconciliation Commission)를 설치하는 데에 우리는 격려되고 감사했다.  

   추언 리크파이 국회의장은 “만약 국가인권위원회는 그 문제에 대해 개정하고 싶다면 헌법개정자문위원회에 

서류나 문서를 제출하면 됐다. 뿐만 아니라 만약 단합이나 어떤 제안에 대한 제안이 있으면 국회에 제출하면 

됐어요” 라고 했다. 
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ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ท าหน้าที่แทนประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการฯ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการประเด็นการขอคืน
สถานะของ กสม. 

     

     

 วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประธานรัฐสภา ชั้น ๓ 
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ นางประกาย
รัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน และ
คณะกรรมการฯ ในโอกาสเข้าพบเพ่ือหารือข้อราชการประเด็นการขอคืนสถานะของ กสม. โดยมี นายสมบูรณ์ 
อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และ น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ คณะท างานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมหารือ 

 โดย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องจาก กสม. ถูกลด
สถานะจาก "เอ"เป็น "บี" เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ด้วย
เหตุผลหลัก ๕ ข้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการว่าด้วยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการส่ง เสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน (หลักการปารีส) ซึ่ง กสม. อยู่ในระหว่างการขอทบทวนสถานะจากคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ 
(Sub - Committee on Accreditation : SCA) โดยในระหว่างกระบวนการทบทวนสถานะ กสม. จะต้อง
แสดงให้ SCA เข้าใจถึงหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายจัดตั้ง รวมทั้งความน่าเชื่อถือในฐานะสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติต่อการด าเนินงานทั้งด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับหลักการ
ปารีสด้วย ทั้งนี้ ประเด็นที่ กสม. มีข้อกังวลกังวลใจในประเด็นที่ SCA จะด าเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ใน
วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๓ คือ มาตรา ๒๔๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจ  ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า 
ในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ซึ่ง
เป็นประเด็นที่ SCA ทวงติงมา ซึ่งทาง กสม. ได้พยายามชี้แจงแล้วว่า แม้จะมีการบัญญัติแต่เป็นไปเพ่ือวาง
ระเบียบไว้ แต่ไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานใดก้าวล่วงการท าหน้าที่ของ กสม. แต่อย่างใด จึงอยากขอหารือต่อ
ประธานรัฐสภา เนื่องจากขณะนี้รัฐสภาก าลังแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงอยากขอฝากประเด็นดังกล่าวด้วย พร้อมกัน
นี้ ขอเป็นก าลังใจให้ประธานรัฐสภา และขอชื่นชมที่ได้ตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้น โดยใช้เวทีรัฐสภา อัน
เป็นเวทีของผู้แทนจากประชาชน ในการแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับประเทศด้วยสันติวิธี ซึ่งได้รับค าชื่น
ชมจากหลาย ๆ ประเทศ  



 ด้าน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวว่า หาก กสม. ต้องการให้มีการแก้ไขในประเด็นที่กล่าว
มา ขอให้ท าหนังสือไปยังคณะ กมธ. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕๖ และเพ่ิมหมวด ๑๕/๑) และหากมีข้อเสนอแนะเรื่องการสร้างความ
ปรองดอง ก็ขอให้เสนอแนะมายังรัฐสภาต่อไป 

 

 

 

 

 


